

## Ca Tụng **LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**



**Tình Yêu Chúa là hoa, Lòng Thương Xót là trái. Linh hồn nào lưỡng lự mà đọc những suy niệm này về Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) thì sẽ phục hồi niềm tin.**

LCTX nhiệm xuất từ Chúa Cha, con tín thác vào Chúa.

LCTX là thuộc tích của Thiên Chúa, con tín thác vào Chúa.

LCTX là mầu nhiệm bí nhiệm, con tín thác vào Chúa.

LCTX là căn nguyên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, con tín thác vào Chúa.

LCTX khôn dò đối với nhân loại không thể hiểu đối với các thiên thần, con tín thác vào Chúa.

LCTX là Nguồn Sống và Nguồn Hạnh Phúc, con tín thác vào Chúa.

LCTX siêu vượt hơn các tầng trời, con tín thác vào Chúa.

LCTX là nguồn mạch điều kỳ diệu và phép lạ, con tín thác vào Chúa.

LCTX bao phủ vũ trụ, con tín thác vào Chúa.

LCTX đến thế gian khi Ngôi Lời làm người, con tín thác vào Chúa.

LCTX tuôn trào từ vết thương nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

LCTX chịu khóa chặt vì chúng con, nhất là vì các tội nhân, con tín thác vào Chúa.

LCTX khôn dò trong Bí tích Thánh Thể, con tín thác vào Chúa.

LCTX thiết lập Giáo hội, con tín thác vào Chúa.

LCTX hiện diện trong Bí tích Thánh tẩy, con tín thác vào Chúa.

LCTX bào chữa cho chúng con nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, con tín thác vào Chúa.

LCTX đi cùng chúng con trong suốt cuộc đời chúng con, con tín thác vào Chúa.

LCTX ấp ủ chúng con, đặc biệt trong giờ lâm tử, con tín thác vào Chúa.

LCTX ban cho chúng con sự sống bất tử, con tín thác vào Chúa.

LCTX đi cùng chúng con trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, con tín thác vào Chúa.

LCTX bảo vệ chúng con khỏi lửa hỏa ngục, con tín thác vào Chúa.

LCTX hoán cải các tội nhân cứng lòng nhất, con tín thác vào Chúa.

LCTX là điều kỳ diệu đối với các thiên thần và điều khó hiểu đối với các thánh, con tín thác vào Chúa.

LCTX khôn dò trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa, con tín thác vào Chúa.

LCTX cứu thoát chúng con khỏi mọi đau khổ, con tín thác vào Chúa.

LCTX là Nguồn Hạnh Phúc và Vui Mừng, con tín thác vào Chúa.

LCTX làm cho chúng con hiện hữu, con tín thác vào Chúa.

LCTX hoàn thiện mọi thụ tạo từ bàn tay Chúa, con tín thác vào Chúa.

LCTX điều hành mọi công trình của Chúa, con tín thác vào Chúa.

LCTX là nơi chúng con được ngụp lặn, con tín thác vào Chúa.

LCTX là nơi trú ẩn an toàn cho những tâm hồn đau khổ, con tín thác vào Chúa.

LCTX là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng, con tín thác vào Chúa.

LCTX là nơi yên tĩnh cho các tâm hồn và sự bình an khi gặp sợ hãi, con tín thác vào Chúa.

LCTX là niềm vui ngây ngất cho các linh hồn thánh thiện, con tín thác vào Chúa.

LCTX thông truyền niềm tin khi chúng con mất niềm hy vọng, con tín thác vào Chúa.

Lạy Thiên Chúa Vĩnh Hằng, Đấng có lòng thương xót vô biên và kho tàng vô tận của lòng trắc ẩn, xin nhìn đến chúng con bằng ánh mắt nhân từ của Ngài, xin thêm lòng thương xót cho chúng con, để trong những lúc khó khăn, chúng con không nản chí và thất vọng, nhưng nhờ hoàn toàn tín thác vào Ngài, chúng con đón nhận Thánh Ý Chúa là Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Ôi Lòng Thương Xót khôn dò và vô biên của Chúa, Đấng có thể yêu thương chúng con theo mức chúng con xứng đáng. Ngài là Niềm Hy Vọng ngọt ngào của tội nhân. Xin nối kết các ngôi sao, biển cả và địa cầu thành một bài thánh ca, và hợp tiếng cao rao tuyên xưng LCTX theo mức chúng con có thể hiểu được. Amen.

### **TRÂM THIÊN THU**

*Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – 2013*

*(Chuyển ngữ từ*

[http://www.english.santisimavirgen.com.ar/jesus\\_de\\_la\\_divina\\_misericordia\\_eng.htm](http://www.english.santisimavirgen.com.ar/jesus_de_la_divina_misericordia_eng.htm))